

สำเนา

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๗๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม, เลขา-คสช.

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ

๑. ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนสินค้าไทยที่มีศักยภาพให้สามารถขยายตลาดไปยังตลาดต่างประเทศ โดยให้คัดเลือกประเภทของสินค้าที่จะสนับสนุนให้ชัดเจน เช่น น้ำหอม เครื่องสำอาง กระเป๋า เครื่องประดับ อัญมณี สิ่งทอ รวมทั้งส่งเสริมวัสดุที่ใช้ในการผลิต เทคโนโลยีการผลิต และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้สินค้าดังกล่าวสามารถยกระดับเป็นแบรนด์ระดับโลกได้ นั้น เพื่อให้การดำเนินการข้างต้นเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดแนวทางในการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศ เช่น การพัฒนาทักษะฝีมือของผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ OTOPT ตามความต้องการของตลาด การเพิ่มช่องทางการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ OTOPT ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

๒. ให้กระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า พลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก เช่น ก๊าซแอลพีจี ไบโอดีเซล เอทานอล ตลอดจนทั้งกระบวนการตั้งแต่กระบวนการผลิต การจำหน่าย และโครงสร้างต้นทุน

๓. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและประเมินสถานการณ์การตลาดเอทานอลทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งพิจารณากำหนดมาตรการส่งเสริมการนำผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร เช่น อ้อย มาใช้ในการผลิตเอทานอล

ด้านสังคม

๔. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับกระทรวงแรงงาน (สำนักงานประกันสังคม) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พิจารณาแนวทางการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ในการได้รับบริการด้านสุขภาพของผู้พิการที่มีงานทำและเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และผู้พิการที่ยังไม่มีงานทำและเป็นผู้ได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้มีความสอดคล้องเท่าเทียมกัน

/ด้านการบริหาร ...

ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ

๕. ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการรวบรวมผลการดำเนินงานของรัฐบาลที่สำคัญในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมา โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและต่างประเทศได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

๖. ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยมีการกำหนดแผนงานหรือโครงการสำคัญและตัวชี้วัดความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งให้กำหนดกรอบการประเมินผลการดำเนินงานทุก ๑ ปี และ ๕ ปี เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลต่อไป

๗. ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้สอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนและสภาพสังคมของแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีการใช้ภาษาท้องถิ่นของตนเองอยู่มาก

๘. ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการทำลายแผง Solar Cell ที่ไม่ใช้งานแล้ว นั้น เนื่องด้วยปัจจุบันยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายใช้บังคับสำหรับการกำจัดวัตถุหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่หมดอายุการใช้งานแล้วเป็นการเฉพาะ เช่น Solar Cell จึงให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณากำหนดมาตรการทางกฎหมายสำหรับการทำลายวัตถุดังกล่าวที่หมดอายุจากการใช้งาน เพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

อำพน กิตติอำพน

(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๔๙ (จิตตา) ๓๒๘ (จุลกลีบ) ๔๔๔ (บุษกร)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th